

Số: 586/PGDDĐT-GDTH

Đại Từ, ngày 12 tháng 9 năm 2018

V/v rà soát thiết bị dạy học cấp tiểu học chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong toàn huyện.

Thực hiện Công văn số 1580/SGDDĐT-KHTC ngày 11/9/2018 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc rà soát thiết bị dạy học cấp tiểu học chuẩn bị thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới;

Để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo điều kiện tối thiểu thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và làm cơ sở xây dựng kế hoạch, dự kiến kinh phí bổ sung trang thiết bị tối thiểu thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo của cấp tiểu học. Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường tiểu học thực hiện các nội dung sau:

1. Các trường tiểu học tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng thiết bị dạy học hiện có (theo thông tư 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo từng loại thiết bị, từng bộ môn. Trên cơ sở rà soát thực trạng thiết bị hiện có, các trường xác định nhu cầu trang thiết bị dạy học tối thiểu cần bổ sung (*có biểu thống kê chi tiết từ Biểu T01 đến Biểu T11 kèm theo*).

2. Thống kê các biểu từ T00 đến T11 gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày **25/9/2018**. Bao gồm:

+ Bản mềm gửi về địa chỉ email: [hxbinh.phongdt@thainguyen.edu.vn](mailto:hxbinh.phongdt@thainguyen.edu.vn).

+ Bản đầu đỏ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (*đ/c Hoàng Xuân Bình nhận*).

\* **Lưu ý:** - *Điền đầy đủ thông tin ở sheet PGD Đại Từ\_Chung; Thống nhất đặt tên file (tệp) như sau: PGD Đại Từ\_tên trường (vd: PGD Đại Từ\_TH Bản Ngoại);*

- *Các số liệu báo cáo của các trường trong biểu sẽ là căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch, dự trù kinh phí bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu khi triển khai chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Do vậy đề nghị các trường rà soát, kiểm tra số liệu thật kỹ trước khi gửi biểu thống kê và chịu trách nhiệm với số liệu báo cáo của đơn vị.*

Nhận được Công văn này, phòng GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, hoàn thiện các biểu thống kê gửi báo cáo đúng thời gian quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (t/hiện);

- Lưu: VT, TH.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

(Đã ký)

**Vũ Thị Bích Hương**

